

TOP – ขาขึ้น หรือแค่ Rebound

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อาจจะมียหลายท่าน ให้ความเห็นของหุ้นที่ต่างกันอย่าง ในความหมาย ที่มาจากรูปแบบทางเทคนิค... คำว่า ขึ้น กับ Rebound นั้น จริงๆ แล้ว ผลของราคามันอาจจะเหมือนกันนะ แต่มันอาจจะต่างกันตรงที่ความหมายจริงๆ ในแนวโน้ม ถ้าเอาตัวเลขราคา ขึ้น ก็คือ สีเขียว ก็จะไม่ต่างกับ Rebound ก็คือ ราคาสีเขียวเหมือนกัน... แต่ถ้าจะพูดกันในหลักของเทคนิค เราจะต้องว่ากันที่มุมหลักๆ หรือมองกันในแนวโน้มหลักๆ ดังนั้น ขาขึ้น และ Rebound มันจะมีความหมายที่ต่างกัน ซึ่งก็จะรวมไปถึงว่า เป้าหมายในการมองแนวโน้มหรือเป้าหมายของราคาในระยะต่อไป จะต่างกัน เรียกว่า มองเป้าหมายราคา ที่แตกต่างกันออกไป จะเรียกว่าจะมีเป้าหมายที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรือไม่นั้น ก็ต้องมีเงื่อนไขในการวิเคราะห์ในแต่ละข้อออกไปอีก... อย่างหุ้น TOP ที่เอามาเข้าตลาดอาเซียน ในวันนี้เนี่ย ถ้าใครมองใน ภาพใหญ่ๆ เลย ก็คงต้องกล่าวว่า เป็นขาขึ้น และจะมีเป้าหมายของการมองราคา มากกว่า 110 เสียด้วยนะ แต่ถ้าไปถามบางคน หรือ ถามเขียนบางท่าน ก็อาจจะตอบว่า ที่ผ่านมานะ คือขาขึ้น แต่มันขึ้นมานานแล้ว และที่ลงมาในระลอกล่าสุดนี้นั้น จะหยุดลงจริงๆ หรือยัง หรือ เป็นแค่ภาพของ การ Rebound เพื่อลงต่อ แล้วจะลงจนทำลายขาขึ้นที่ขึ้นมาจนแล้วนั้น ให้จบขาขึ้นไปเลยนั่นเอง... เอาใจแน่ ภาพนี้ ดูยังไง อ่านยังไง แล้วจะเล่นยังไง ยิ่งเขียนให้อ่าน ก็ยิ่งมีมัน ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องหุ้นTOP และ PTTGC ก็ได้เคยกล่าวไว้ใน UIA. ไปแล้วด้วย... แต่ก็นะครับ บางท่านก็บอกว่า แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อ ก็รอเขาเฉลยสิ ตอนนี้ แค่เล่นไปตามเกม

ดูตามเกม...

ถ้าถามเหนือเมฆ ว่า เป็นแนวโน้มอะไร ... ก็อย่างว่า แนวโน้มขึ้นขึ้นมาจนมาก แล้วที่ลงมา จะทำลายแนวโน้มขาลงหรือไม่ หรือ จะกำลังกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นดั้งเดิม ต้องดูเงื่อนไข

แนวรับ : ... 66.0-65.0 (การต่ำกว่า 64.0 อาจจะไม่สวย)

เป้าหมาย : ... 70.0-72.0 หรือ 75.0 มองไว้เบื้องต้นก่อน

Price Chart...(TOP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TOP... จริงอยู่ว่า ภาพหลัก จากการที่ ไม่ลงต่ำกว่าระดับ 60.0 อย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มก็ยัง เรียกว่าเป็นขาขึ้น... แล้วการดึงจากระดับ 60+/- ขึ้นมา เราจะต้องใช้คำว่า Rebound ไปก่อน เพราะลงมาที่ เส้นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ๆ ที่ขึ้นมาจนมาก จนอาจจะกลายเป็นขาลงในวันข้างหน้าก็ได้ ถ้าลงมา จนหลุดเส้นแนวรับนี้... แล้วการ Rebound จะไม่ใช่แค่ เป็นการ Rebound สะ จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหญ่ ตามที่เป็นอยู่ในภาพเดิมมัน จะต้องยังไล่ละ... เงื่อนไข ก็ต้องเห็นการ Rebound ครั้งนี้ ขึ้นไปเหนือระดับ 78.0 แล้วยืนได้มั่นคง หรือ ไม่ลงมาต่ำกว่าอีกเลย นั่นแหละ ต่อไปจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นเต็มปาก ก็ไม่สายไป